

# ปันน้ำใจให้สังคม

## กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้สังคม ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตสำนึกบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ การเสียสละ แก่สังคมส่วนรวม นำไปสู่จิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ด้วยการมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของเครื่องใช้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านคลองบง อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง ข้าราชการ พนักงาน ราชการ  
จ้างเหมาบริการ ที่กระทำความดีอย่างสม่ำเสมอ และไม่ย่อท้อในการทำความดี แม้อาจเป็นความดี  
ที่มีได้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป แต่เป็นความดีที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยมีคุณธรรมสำคัญ 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
เป็นที่ยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความหมายของ คุณธรรม 5  
ประการ ดังนี้

**พอเพียง** - มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ  
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัจจกม และสิ่งแวดลอม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้้อย่างรอบคอบ รอบด้าน คำนึงถึง  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

**วินัย** - มีระเบียบและจรรยาบรรณ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตน  
ตามกติกาขององค์กรและสังคมที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย

**สุจริต** - ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ทั้งกาย วาจา ใจ ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง  
ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจ  
ที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ชับเคลื่อนสังคม สู่ความดีงาม และมี  
ธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระทำและการปฏิบัติหน้าที่

**จิตอาสา** - ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก  
ความสามัคคี ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคน / สังคม โดยมีได้หวังสิ่งตอบแทน กตัญญูรู้คุณ  
ต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูยาดต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้คนจนเป็นนิสัย

**กตัญญู** - ให้ความเคารพนับถือในความดีของคนอื่น มีความสำนึกในความดีของคนอื่น  
ตอบแทนความดีที่ได้รับ



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จะขับเคลื่อนการดำเนินการ  
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผนปฏิบัติการ  
ส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ ต่อไป

\*\*\*\*\*